



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม  
อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการ เพื่อเสนองานจ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ โดยจัดทำหนังสือเชิญผู้ให้บริการ จำนวน ๔ ราย กำหนดเปิดซองข้อเสนอซอง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ปปท. เขต ๕ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนมหาราช ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้มายื่นซองข้อเสนอซอง จำนวน ๑ ราย และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท ควินสแลนด์ เอนจิเนียริง จำกัด

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เปิดซองข้อเสนอซอง และพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ให้บริการ จำนวน ๑ ราย แล้ว ปรากฏว่า บริษัท ควินสแลนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่เสนอข้อเสนอซองซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ และเสนอราคาต่ำสุด โดยยื่นข้อเสนอซอง ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ และเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๔๒๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ต่อรองราคากับบริษัท ควินสแลนด์ เอนจิเนียริง จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก บริษัทฯ ยินดีลดราคาให้ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เห็นควรจ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ กับบริษัท ควินสแลนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการที่ยื่นข้อเสนอซองถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ